

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๑๘๔



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งการดำเนินงานตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคล ไร้สัญชาติอย่างจริงจัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ การให้สัญชาติตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างครบถ้วนโดยเร็ว เนื่องจากเป็นงานที่กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญและจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการ แก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน เป็นงานที่มีส่วนสนับสนุน งานตามโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความละเอียดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๓๐๐๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกลุ่มเป้าหมายและรายละเอียดตามหนังสือดังกล่าว โดยดำเนินการ Export ไฟล์ข้อมูลรายบุคคลของ เด็กนักเรียนจากระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และนำข้อมูลไปประสานกับทางอำเภอที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ เพื่อขอตรวจสอบว่าเป็นบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร และรายงานจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย ทั้งนี้ โดยขอให้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๑๘

คำนำ

ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๑๔๔๖



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม ๑๐๒๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ไร้สัญชาติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๑๘๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ
๒. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดให้เร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติอย่างจริงจัง ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างครบถ้วนโดยเร็ว เนื่องจากเป็นงานที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน เป็นงานที่มีส่วนสนับสนุนงานตามโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความละเอียดแจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ (๑) ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ เดิมกำหนดให้บิดาหรือมารดาจะต้องเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทยภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่เป็น บิดาหรือมารดาที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์จะต้องเข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปีนับถึงวันที่บุตรยื่นคำขอมีสัญชาติไทย (๒) เด็กนักเรียนนักศึกษา เดิมกำหนดให้ขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด ส่วนผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ให้ขอสถานะตามบิดามารดา ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่เป็น ให้สัญชาติไทยกับผู้ที่ยื่นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย แต่ถ้ายื่นจบจากต่างประเทศจะต้องเป็นกรณีได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ส่วนเด็กนักเรียน

/นักศึกษา...

นักศึกษาที่ยังไม่จบปริญญาตรีและมีความจำเป็นต้องมีสัญชาติไทยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนจึงจะสามารถขอมีสัญชาติไทยได้ และ (๓) คนไร้รากเหง้า เดิมกำหนดให้เฉพาะคนที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่เป็น ให้สัญชาติไทยกับคนไร้รากเหง้าที่เกิดในราชอาณาจักรไทย กำลังเรียนหรือเคยศึกษาเล่าเรียนและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการสำรวจจัดทำทะเบียน และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้แจ้งจังหวัดทราบแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ได้รับการแก้ไขปัญหาสัญชาติอย่างครบถ้วน จึงขอให้จังหวัดส่งนายอำเภอทุกอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑.ให้นำบัญชีรายชื่อเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยตามที่อยู่ที่ได้รับจากกรมการปกครอง หรือโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่ กลับมาตรวจสอบใหม่โดยเฉพาะรายการบุคคลที่เคยพิจารณาว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทยตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร แล้วรายงานจังหวัดทราบโดยจำแนกให้ชัดเจนว่ารายการบุคคลที่ตรวจสอบ (rechecked) จำนวนกี่ราย เป็นผู้มีความคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทยกี่ราย ไม่มีคุณสมบัติกี่ราย แล้วให้จังหวัดสรุปข้อมูลเป็นภาพรวมของจังหวัดแจ้งกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. ให้อำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางของสื่อต่างๆ ที่มีในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงโรงเรียนและสถาบันการศึกษา และให้นายอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสัญชาติของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินงาน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างจริงจังด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน

โทร ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๕๘-๖๐

โทรสาร ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๙๖

ปกครอ

หนังสือ
ด่วนที่สุด



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม ๑๐๒๐๐

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๑๙๖

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๙๒๕
๙ มี.ค. ๒๕๕๙
๒.๐๖๗

เรื่อง โครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ด่วน ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
- ๒. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- ๓. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- ๔. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๗๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อจังหวัดตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการปกครอง ได้แจ้งการดำเนินงานตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ และได้จัดส่งบัญชีรายชื่อเด็กนักเรียนไร้สัญชาติที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร โดยให้จังหวัดแจ้งสำนักทะเบียนทุกแห่งในเขตพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดสถานะให้แก่บุคคลเป้าหมายตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด จนกว่าจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และให้กำนันนายอำเภอ นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น ให้เอาใจใส่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และรายงานผลให้กรมการปกครองทราบในวันสุดท้ายของทุกเดือน ความละเอียดแจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ผลการดำเนินงานตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดที่ไม่มีผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการฯ มีจำนวน ๑๒ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดที่มีบุคคลเป้าหมายไม่เกิน ๒๐๐ ราย จำนวน ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองคาย อานาจเจริญ กำแพงเพชร อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี จังหวัดที่มีเป้าหมายไม่เกิน ๑,๐๐๐ ราย จำนวน ๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดที่มีเป้าหมายไม่เกิน ๕,๐๐๐ ราย จำนวน ๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง และจังหวัดที่มีเป้าหมายมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย จำนวน ๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีบุคคลที่ได้รับการตรวจคุณสมบัติและได้รับสัญชาติไทยแล้วจำนวนกว่า ๕,๐๐๐ ราย นอกจากนี้ยังพบปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งทำให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้า ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติรวมถึงนายอำเภอ ละเลยไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร บางอำเภอเพิ่มขึ้นขั้นตอนการปฏิบัติมากกว่าที่กำหนดหรือเรียกหลักฐานเกินความจำเป็น โดยสาเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง และไม่กล้าที่จะดำเนินการเนื่องจากกลัวว่าถ้ากระทำผิดพลาดจะทำให้มีความผิดและมีผลกระทบกับวิถีชีวิตในการรับราชการ เป็นต้น

กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนว่าการดำเนินงานตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง โดยมีความมุ่งหมายต้องการช่วยเหลือราษฎรที่มีสิทธิในสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ให้ได้รับ

/การรับรอง...

การรับรองสิทธิความเป็นคนสัญชาติไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อจะได้เข้าสู่สิทธิในสวัสดิการของรัฐ ได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับคนไทยอื่นๆ ซึ่งจะทำให้บุคคลเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังที่สำคัญของสังคมในอนาคตโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในระบบการศึกษาของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดและอำเภอทุกแห่ง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการฯ อย่างจริงจัง ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย อย่างครบถ้วนโดยเร็ว โดยเฉพาะจังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมายไม่ถึง ๑,๐๐๐ ราย ควรให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน นับแต่นี้เป็นต้นไป สำหรับจังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก ได้แก่จังหวัดตราด ราชบุรี แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี เชียงราย และเชียงใหม่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลเรื่องนี้ด้วยตนเอง ซึ่งความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติของเด็กนักเรียนตามโครงการฯ จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ เนื่องจากเป็นงานที่กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญและจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะ การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน เป็นงานที่มีส่วน สนับสนุนงานตามโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

๒. ให้จังหวัดกำกับนายอำเภอ นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีเด็กและ เยาวชนไร้สัญชาติอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามโครงการฯ อย่าง จริงจัง ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของงานตามโครงการฯ รวมถึง กำกับ ผู้ใหญ่บ้าน อย่างใกล้ชิด ให้ดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เกิดความทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบ ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะขั้นตอนก่อนได้สัญชาติไทยหรือเมื่อได้รับสัญชาติไทยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงการเพิ่ม ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่เกินกว่ากรมการปกครองหรือกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้โดยไม่มีเหตุผลความ จำเป็น ซึ่งเป็นการสร้างภาระและทำให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น

๓. อำเภอที่มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตรากำลัง ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ หรือเรื่องอื่นใด ให้แจ้งจังหวัดทราบโดยเร็ว และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน หรือหากมีข้อขัดข้องหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายในการ วินิจฉัยเรื่องสัญชาติ ให้หาหรือหรือขอคำแนะนำจากกรมการปกครอง (สำนักบริหารการทะเบียน) หรือ ถ้าต้องการวิทยากรไปชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติระดับจังหวัด หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจังหวัด อำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลในพื้นที่ ให้แจ้งขอรับการ สนับสนุนไปยังกรมการปกครองเพื่อจะได้จัดคณะวิทยากรมาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป

๔. ขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่รับผิดชอบงาน เรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด ให้ตระหนักถึงบทบาท อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบในฐานะเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

/และนโยบาย...

และนโยบายของรัฐบาล มิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ การปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจโดยปราศจาก
การทุจริต หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นย่อมมีเหตุให้งดเว้น บรรเทาหรือลดโทษได้ตามควรแก่กรณี แต่ถ้า
เป็นการละเว้นไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ย่อมเป็นเหตุให้ต้องรับโทษสถานหนัก จึงขอให้ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่กำลังความสามารถ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฏา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน

โทร. ๐-๒๗๔๑-๗๓๑๘-๒๐

โทรสาร ๐-๒๔๐๖-๔๒๑๖

<http://www.thaigov.go.th>

วันนี้ (7 ธันวาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับ ..) พ.ศ.
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ.
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน 2 ฉบับ

เศรษฐกิจ- สังคม

7. เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
8. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ประกาศใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564
10. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
11. เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ต่างประเทศ

12. เรื่อง การจัดทำพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 2 (Second Protocol to Amend The ASEAN Comprehensive Investment Agreement – ACIA)
13. เรื่อง การจัดทำความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลยูเครน
14. เรื่อง การขยายระยะเวลาโครงการนำร่องระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนโครงการที่ 1

6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 2 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา มีดังนี้

1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.

1.1 กำหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

1.2 กำหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2544

1.3 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1479-2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4847 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ดังนี้

2.1 กำหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2.2 กำหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2545

2.3 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2012-2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4841 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เศรษฐกิจ- สังคม

7. เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติให้บุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป คือ

1.1 บิดาหรือมารดาที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์จะต้องได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติ มีเลขประจำตัว 13 หลักตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และต้องเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย

1.2 ต้องมีหลักฐานการเกิดในราชอาณาจักรไทยและทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนประวัติ

1.3 ต้องไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น

1.4 ต้องพูดและเข้าใจภาษาไทย

1.5 มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.6 มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ไม่เคยต้องรับโทษความผิดคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ หรือถ้าเคยรับโทษคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย

2. อนุมัติให้เด็กและบุคคลที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาแล้วที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่น ที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่มท. จัดทำทะเบียนประวัติ หรือไม่ปรากฏบิดามารดา และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป คือ

2.1 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1.2 -1.6

2.2 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย สำหรับผู้ที่เรียนจบจากสถาบันในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ

2.3 สำหรับคนไร้รากเหง้า ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือมารดาบิดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ และยังไม่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และต้องมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย

2.4 สำหรับบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา และมีความจำเป็นต้องขอมีสัญชาติไทย ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย

8. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ) และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ใช้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศตามห้วงระยะเวลาของแผนฯ ต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

สธ. รายงานว่า

1. ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว รูปแบบของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาสุขภาพจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ ปัญหาการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ปัญหาการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ ปัญหาความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนที่ยังไม่เพียงพอในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ สธ. จึงจำเป็นต้องวางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าว ประกอบกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) จะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาด้านสุขภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สธ. โดยคณะทำงานจัดทำร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) จึงได้จัดทำร่างแผนดังกล่าว

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว
ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยเพื่อการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน นักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้บุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรหรือเด็กและบุคคลที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้วที่เกิดในราชอาณาจักร โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่นที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดทำทะเบียนประวัติ หรือไม่ปรากฏบิดามารดาหรือถูกบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่องอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(๒) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๒ ให้บุตรของคนที่อยู่พหุเข้ามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ครอบคลุมกลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร อาทิ กลุ่มเวียดนามอพยพ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่ออพยพพลเรือน จีนฮ่ออิสระ ไทยลื้อ ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเนปาลอพยพ ชาวเขา บุคคลบนพื้นที่สูงหรือชุมชนบนพื้นที่สูง ลาวภูเขาอพยพ ม้งดำกระบอก ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา ชาวมอร์แกน และคนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยู่เป็นเวลานานที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) บิดาหรือมารดาที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยู่เป็นเวลานานตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหรือเคยมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติหรือเอกสารการทะเบียนราษฎร มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และต้องเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปีนับถึงวันที่บุตรยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนเพื่อขอมีสัญชาติไทย

(๒) มีหลักฐานแสดงว่าเกิดในราชอาณาจักร ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนการเกิด หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๒๐/๑) หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด และต้องมีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร แล้วแต่กรณี

(๓) ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น

(๔) พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเจ็ดปี

(๕) มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

(๖) มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง และถ้าเคยรับโทษคดีอาญา ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ

ข้อ ๓ ให้เด็กและบุคคลที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่นที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ตามข้อ ๒ หรือไม่ปรากฏ บิดามารดาหรือบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) มีหลักฐานแสดงว่าเกิดในราชอาณาจักร ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนการเกิด หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๒๐/๑) หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด และต้องมีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร แล้วแต่กรณี

(๒) ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น

(๓) พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้

(๔) มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

(๕) มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง และถ้าเคยรับโทษคดีอาญา ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ

(๖) มีหลักฐานแสดงว่าจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ แต่ถ้าเป็นผู้ที่เรียนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจากสถาบันในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ

(๗) สำหรับเด็กและบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ (๑) - (๕) และอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา หากมีความจำเป็นต้องขอมีสัญชาติไทย ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน

(๘) สำหรับเด็กและบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ (๑) - (๕) และเป็นผู้ที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ ถ้าไม่จบการศึกษาตาม (๖) ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และต้องมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวันที่ผู้นั้นยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนเพื่อขอมีสัญชาติไทย

ข้อ ๔ ให้ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) มีหลักฐานแสดงว่าเกิดในราชอาณาจักร ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนการเกิด หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๒๐/๑) หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด

(๒) มีภูมิลำเนาอยู่ต่อเนื่องในราชอาณาจักร โดยมีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร แล้วแต่กรณี

(๓) ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น

(๔) มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

(๕) มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง และถ้าเคยรับโทษคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ

(๖) ประกอบอาชีพสุจริต และ

(๗) เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศโดยมีผลงานหรือความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีหนังสือรับรองการทำคุณประโยชน์หรือผลงานในสาขาต่าง ๆ จากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(ก) การศึกษา หรือการกีฬา

(ข) ศิลปวัฒนธรรม

(ค) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ

(ง) สาขาที่ขาดแคลน หรือสาขาอื่น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร

ข้อ ๕ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรของผู้ที่จะได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ของประกาศนี้

(๑) ผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยสำหรับผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มีอายุเกินกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย และให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยสำหรับผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มีอายุ ไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย

(๒) ผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยสำหรับผู้ขอ มีสัญชาติไทย ที่มีอายุเกินกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย และให้นายอำเภอเป็นผู้พิจารณา คุณสมบัติและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยสำหรับผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย

ในกรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ แล้วแต่กรณี มีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนหรือ ในวันที่มีประกาศนี้ ให้บุคคลนั้นได้สัญชาติไทยนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ขอมีสัญชาติไทย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหลังจากวันที่มีประกาศนี้ ให้บุคคลนั้นได้สัญชาติไทยนับตั้งแต่วันที่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีคำสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทย การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมี สัญชาติไทย และแบบพิมพ์ที่ใช้เพื่อการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมการปกครอง ประกาศกำหนด โดยให้กำหนดระยะเวลาดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการตรวจ คุณสมบัติในเรื่องความประพฤติ การกระทำความผิดที่เป็นโทษทางอาญา และพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อ ความมั่นคงของรัฐ สำหรับผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์

ข้อ ๗ ผู้ใดได้รับสัญชาติไทยตามประกาศนี้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าการได้มาซึ่งสัญชาติไทย ไม่เป็นไปตามลักษณะหรือเงื่อนไขตามประกาศนี้ หรือบุคคลดังกล่าวกระทำการใด ๆ อันเป็นการ กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐหรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่ทราบเหตุแห่งพฤติการณ์ดังกล่าวรายงานต่ออธิบดีกรมการปกครอง เพื่อดำเนินการถอนสัญชาติไทยของผู้นั้นตามกฎหมาย

ข้อ ๘ บรรดาคำร้องขอมีสัญชาติไทยที่ได้ยื่นไว้ก่อนประกาศนี้และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง การพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย หรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติไทย และให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัด ตามข้อ ๕/๑ ของ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคล ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการ ทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นตามประกาศดังกล่าว

สำหรับคำร้องขอมีสัญชาติไทยที่ได้ยื่นไว้ก่อนประกาศนี้และคณะอนุกรรมการ ฯ ตามวรรคหนึ่ง
ยังไม่ได้พิจารณาหรือเคยมีคำแนะนำให้แก่ไซ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศฉบับนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยปัญหา
และแก้ไขอุปสรรคเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย